



นพล.ทมนุญเพิ่มทุนความรู้ "คนทำงาน" เปิดหลักสูตรนานาชาติภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพภาคพิเศษ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นภาคพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นภายหลังสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ออกสำรวจความต้องการ เพื่อค้นหากลุ่มผู้สนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในกลุ่ม "คนทำงาน" กลุ่มคนที่กระเสาะกระแสะเหมือนจะพยายามกดดันให้มีความรู้ลึกยิ่งขึ้นว่าคนไทยจะต้องยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านภาษาให้มากขึ้น ก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



ในปี พ.ศ.2558

ความพยายามในการลงพื้นที่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ต้องการพัฒนาภาษาโดยตรงนั้น ทำให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีคำตอบอย่างชัดเจนว่ากลุ่มคนทำงานทั้งในองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมถึงในหน่วยงานราชการต่างก็มีความสนใจในการที่จะพัฒนาภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่แต่ละวิชาชีพของกลุ่มคนทำงานส่วนใหญ่มองว่านั่นเป็นการยกระดับความรู้อีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเจาะจงและลงลึกไปที่เรื่องราวของอาชีพวิชาชีพ และการทำงานได้โดยตรง

ผศ.ดร.อัครา อัครนิธิ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะให้กลุ่มคนทำงาน

สามารถเพิ่มทุนทางความรู้ในแต่ละสาขาอาชีพ ได้โดยตรง เพราะแนวทางของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) นี้เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการสนองตอบความต้องการของผู้สนใจ ในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ท่ามกลางบรรยากาศที่เรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองเพื่อรับกับสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในระยะเวลาอันใกล้ อย่างการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ต้องยอมรับว่ามีผลกับผู้ประกอบการในแต่ละอาชีพอย่างแน่นอน และภาษาอังกฤษได้เข้ามามีอิทธิพลไม่น้อยอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

"หลักสูตรนี้จะมีการเจาะลึกลงไป ในสาระสำคัญของแต่ละอาชีพของกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดผลอย่างสูงสุด นอกจากนั้นยังจะมีการพาศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองทางด้านภาษาและอาชีพ โดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงสภาพจริงของโลกแห่งการแข่งขันและการติดตามความเปลี่ยนแปลง

สังคมภายนอกสู่การปรับตัว ที่คนในชาติต้องรับมือ เช่น ด้านภาษาและวัฒนธรรมจากนั้นในส่วนของวิชาเลือกจะมีการตั้งอาชีพหรือวิชาชีพที่ผู้เรียนทำอยู่มาเป็นทางเลือกสู่การพัฒนาด้านภาษาแบบตรงจุดตามสาขาวิชาชีพของผู้เรียนด้วย" ผศ.ดร.อัครา กล่าว และว่า

ขณะนี้ก็มีกลุ่มผู้สนใจในหลักสูตรนี้ในทุกสาขาอาชีพ จากประเทศในกลุ่ม GMS หรือกลุ่มประเทศในอนุภาคน้ำโขง ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางสำคัญ ในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเรียนในหลักสูตรนี้ยังจะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างสังคมใหม่บนความหลากหลายของเพื่อนร่วมหลักสูตรในแต่ละชาติด้วย เช่น เวียดนาม จีน (ตอนใต้) และลาว สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาสุดท้าย สำหรับผู้สมัคร ในระดับปริญญาโท และในหลักสูตร



ผศ.ดร.อัครา อัครนิธิ



เดียวกันนี้ยังรับสมัครในส่วนปริญญาเอกอีกด้วย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังระบุด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเราพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเรานึกถึงบุคลากรครู

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาสุดท้าย

นพล.ทมนุญเพิ่มทุนความรู้ "คนทำงาน" เปิดหลักสูตรนานาชาติภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพภาคพิเศษ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นภาคพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นภายหลังสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ออกสำรวจความต้องการ เพื่อค้นหากลุ่มผู้สนใจในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในกลุ่ม "คนทำงาน" กลุ่มคนที่กระแสรักเหมือนจะพยายามกดดันให้มีความรู้สึกยิ่งขึ้นว่าคนไทยจะต้องยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านภาษาให้มากขึ้น ก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



ในปี พ.ศ.2558

ความพยายามในการลงพื้นที่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ต้องการพัฒนาภาษาโดยตรงนั้น ทำให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีคำตอบอย่างชัดเจนว่ากลุ่มคนทำงานทั้งในองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมถึงในหน่วยงานราชการต่างก็มีความสนใจในการที่จะพัฒนาภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่แต่ละวิชาชีพของกลุ่มคนทำงานส่วนใหญ่มองว่านั่นเป็นการยกระดับความรู้ยิ่งขึ้นหนึ่ง ซึ่งเจาะจงและลงลึกไปที่เรื่องราวของอาชีพวิชาชีพ และการทำงานได้โดยตรง

ศ.ดร.อัครา อัครนิธิ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะให้กลุ่มคนทำงาน

สามารถเพิ่มทุนทางความรู้ในแต่ละสาขาอาชีพ ได้โดยตรง เพราะแนวทางของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) นี้เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการสนองตอบความต้องการของผู้สนใจ ในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ทามกลางบรรยากาศที่เรากำลังพูดถึงถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเองเพื่อรับกับสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในระยะเวลาอันใกล้ อย่างการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ต้องยอมรับว่ามีผลกับผู้ประกอบการในแต่ละอาชีพอย่างแน่นอน และภาษาอังกฤษได้เข้ามามีอิทธิพลไม่น้อยอันเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

"หลักสูตรนี้จะมีการเจาะลึกลงไป ในสาระสำคัญของแต่ละอาชีพของกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดผลอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังจะมีการพาศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองทางด้านภาษาและอาชีพ โดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงสภาพจริงของโลกแห่งการแข่งขันและการติดตามความเปลี่ยนแปลง

สังคมภายนอกสู่การปรับตัว ที่คนในชาติต้องรับมือ เช่น ด้านภาษาและวัฒนธรรมจากนั้นในส่วนของวิชาเลือกจะมีการดึงอาชีพหรือวิชาชีพที่ผู้เรียนทำอยู่มาเป็นทางเลือกสู่การพัฒนาด้านภาษาแบบตรงจุดตามสาขาวิชาชีพของผู้เรียนด้วย" ศ.ดร.อัครา กล่าว และว่า

ขณะนี้ก็มีกลุ่มผู้สนใจในหลักสูตรนี้ในทุกสาขาอาชีพ จากประเทศในกลุ่ม GMS หรือกลุ่มประเทศในอนุภาครุ่มน้ำโขง ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางสำคัญ ในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเรียนในหลักสูตรนี้ยังจะช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างสังคมใหม่บนความหลากหลายของเพื่อนร่วมหลักสูตรในแต่ละชาติด้วย เช่น เวียดนาม จีน (ตอนใต้) และลาว สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาสุดท้าย สำหรับผู้สมัคร ในระดับปริญญาโท และในหลักสูตร



ศ.ดร.อัครา อัครนิธิ



เดียวกันนี้ยังรับสมัครในส่วนปริญญาเอกอีกด้วย

คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังระบุด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเราพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเรานึกถึงบุคลากรครูเป็นอันดับแรก แต่ในวันนี้ภาษาอังกฤษกำลังเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะคนทำงานที่จะต้องสัมผัสโดยตรงกับการใช้ภาษาที่มากขึ้น ในปี 2558 นี้ ในสภาวะที่สังคมกำลังสู่ความเป็นนานาชาติหรือสังคมแห่งความหลากหลายที่จะต้องอยู่ร่วมกัน ซึ่งสิ่งนี้จะต้องปรากฏขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แนวคิดการเพิ่มทุนความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่รับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง (สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโท และในหลักสูตรเดียวกันนี้ยังรับสมัครในส่วนปริญญาเอกอีกด้วย)
- (2) เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้
 - TOEFL Paper-Based ที่ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
 - TOEFL Computer-Based ที่ระดับ 200 คะแนนขึ้นไป หรือ
 - TOEFL Internet-Based ที่ระดับ 70 ขึ้นไป หรือ
 - IELTS ที่ระดับ 5.5 ขึ้นไป หรือ
 - MFU-TEP ตามเกณฑ์ที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์กำหนด ทั้งนี้ ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทดสอบ

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและสืบค้นข้อมูลการรับสมัครที่เว็บไซต์ www.mfu.ac.th และ www.admission.mfu.ac.th